

Số: 97/BC - HĐND

Bình Long, ngày 12 tháng 7 năm 2024

## BÁO CÁO

### Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội đối với Dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án phát triển Trung tâm Y tế thị xã Bình Long giai đoạn 2024 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thị xã.

Thực hiện nhiệm vụ theo Luật định, được sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã. Ngày 15/7/2024, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã họp để thẩm tra Dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án phát triển Trung tâm Y tế thị xã Bình Long giai đoạn 2024 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, trình tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã khóa XII. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) thị xã; UBMTTQVN thị xã; Ban Pháp chế HĐND thị xã; các cơ quan chuyên môn của UBND thị xã; các ngành liên quan.

Sau khi nghiên cứu nội dung Dự thảo Nghị quyết, ý kiến của các đại biểu dự họp, Ban thống nhất nội dung thẩm tra như sau:

#### 1. Sự cần thiết và thẩm quyền ban hành Nghị quyết

Trong những năm qua, Trung tâm Y tế thị xã Bình Long ngoài việc khám và điều trị cho Nhân dân các xã, phường thuộc địa bàn thị xã còn tiếp nhận, khám và điều trị cho Nhân dân các khu vực lân cận. Ngành Y tế thị xã Bình Long luôn lấy mục tiêu phục vụ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân làm trọng tâm, phát huy được chức năng nhiệm vụ trong công tác khám chữa bệnh, công tác dự phòng được chuyên sâu, công tác an toàn thực phẩm được đảm bảo nâng cao chất lượng của từng chuyên ngành, từ đó trên địa bàn không xảy ra dịch bệnh lớn, các chương trình mục tiêu y tế quốc gia được triển khai hiệu quả ở cộng đồng, cơ sở vật chất trang thiết bị được tăng cường, chất lượng dân số và dịch vụ y tế từng bước được cải thiện, cán bộ y tế thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chăm sóc sức khỏe, bảo vệ Nhân dân trên địa bàn thị xã và các huyện lân cận.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng, đạt được nhiều tiến bộ quan trọng, nhưng nhìn chung công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng dân số vẫn còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng kịp nhu cầu ngày càng cao của nhân dân trên địa bàn thị xã Bình Long và các vùng lân cận; cơ sở vật chất trang thiết bị còn yếu và thiếu, xuống cấp nghiêm trọng, đội ngũ cán bộ nhân viên chuyên môn kỹ thuật y được còn thiếu và chất lượng cán bộ chuyên môn còn có lúc chưa đáp ứng nhu cầu của công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong khi đó

mô hình bệnh tật có nhiều thay đổi, nhiều bệnh lạ mới nổi có nguy cơ bùng phát thành dịch lớn; nhiều loại bệnh khó điều trị đã có xu hướng phát sinh trở lại với quy mô và tính chất nguy hiểm hơn; các bệnh không lây nhiễm có xu hướng ngày càng gia tăng; tuổi thọ của người dân ngày càng cao nhưng đi kèm theo đó là mô hình bệnh tật tuổi già cùng phát triển... đã đặt ra không ít thử thách đối với Trung tâm Y tế thị xã Bình Long trước nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân trong thời gian tới.

Xuất phát từ thực tế trên, việc nâng cấp phát triển Trung tâm Y tế thị xã Bình Long từ bệnh viện hạng III lên bệnh viện hạng II là thật sự cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Tại khoản 3 Điều 26 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 quy định: Quyết định biện pháp phát triển hệ thống giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở; biện pháp phát triển sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao; biện pháp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng, chống dịch bệnh,...trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật. Vì vậy, HĐND thị xã ban hành Nghị quyết thông qua Đề án phát triển Trung tâm Y tế thị xã Bình Long giai đoạn 2024 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 là cần thiết và thuộc thẩm quyền của HĐND thị xã theo quy định của pháp luật.

## **2. Căn cứ pháp lý và thể thức**

Dự thảo Nghị quyết, được xây dựng dựa trên cơ sở các căn cứ pháp lý của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.

Căn cứ Quyết định số 122/QĐ-TTg ngày 10/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 2075/QĐ-UBND ngày 08/11/2022 của UBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành Đề án “Nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh và khám, chữa bệnh cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”; Nghị Quyết 18/NQ-HĐND ngày 09/11/2022 của HĐND tỉnh Bình Phước về Quyết định chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng Trung tâm Y tế thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Bình Long lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình hành động số 01-CTHĐ/TU ngày 20/7/2020 của Thị ủy Bình Long về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Bình Long lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025;

Căn cứ kế hoạch số 378-KH-BCĐ ngày 26/12/2023 của BCĐ triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp, huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Công văn số 944/SNV-CCVC&TCBM ngày 24/05/2024 của Sở Nội Vụ Bình Phước về việc



chủ trương sáp nhập Trung tâm Y tế huyện Hớn Quản vào Trung tâm Y tế thị xã Bình Long.

Căn cứ Thông báo kết luận số 587-TB/TU ngày 26/04/2024 của Thị Ủy Bình Long về thông báo kết luận của Ban thường vụ Thị Ủy (Phiên thứ 12/2024) nội dung thống nhất ban hành Đề án phát triển Trung Tâm Y tế thị xã Bình Long giai đoạn 2024-2025, tầm nhìn đến năm 2030;

Thể thức văn bản đảm bảo theo Nghị định số: 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

### 3. Nội dung dự thảo Nghị quyết

Qua nghiên cứu Đề án phát triển Trung tâm Y tế thị xã Bình Long giai đoạn 2024 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và làm việc trực tiếp với cơ quan, đơn vị liên quan. Ban Kinh tế - Xã hội nhận thấy phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đảm bảo cơ sở pháp lý, đúng với quy định pháp Luật hiện hành. Quá trình xây dựng Dự thảo Nghị quyết đã được cơ quan tham mưu lấy ý kiến của các cơ quan liên quan. Ban thống nhất với các nội dung:

#### 3.1. Quan điểm, mục tiêu đề án

- **Quan điểm** : Phát triển đồng bộ, toàn diện Trung tâm Y tế thị xã Bình Long theo hướng hiện đại và bền vững đảm bảo tính hệ thống theo định hướng; phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của thị xã, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của Nhân dân hướng tới mục tiêu công bằng, hiệu quả và phát triển; kết hợp các dịch vụ cơ bản với các dịch vụ chuyên sâu, tiếp cận với các dịch vụ y tế chất lượng ngày càng cao; gắn liền với đảm bảo an sinh xã hội và không ngừng cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng, viên chức, người lao động. Việc sắp xếp tổ chức, sáp nhập nhân lực Y tế giữa hai đơn vị Trung tâm Y tế huyện Hớn Quản và Trung Tâm Y tế thị xã Bình Long được thực hiện đồng thời trong Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện.

- **Mục tiêu chung**: Phát triển Trung tâm Y tế thị xã lên bệnh viện hạng II quy mô 400 giường, với hệ thống trang thiết bị hiện đại, thân thiện với các chuyên khoa mũi nhọn; đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và đa dạng của Nhân dân thị xã và khu vực, đảm bảo mục tiêu công bằng, hiệu quả và phát triển của ngành Y tế Việt Nam theo khả năng của bệnh viện; đội ngũ cán bộ y tế có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, trình độ chuyên môn cao, đảm bảo chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân. Đầu tư nâng cấp hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng mức 6 về nhóm tiêu chí hạ tầng công nghệ thông tin theo quy định; hướng tới từng bước xây dựng bệnh án điện tử từ năm 2025 và đạt bệnh viện thông minh vào năm 2030.



### **- Mục tiêu cụ thể**

Năm 2024 triển khai phần mềm quản lý lưu trữ truyền tải hình ảnh (PACS) tại Trung tâm Y tế thị xã Bình Long đáp ứng mức nâng cao theo quy định. Thực hiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh không dùng tiền mặt tại các khoa/phòng; Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đăng kí khám bệnh và tái khám cho bệnh nhân; Thành lập tổ hướng dẫn cho bệnh nhân khi đến khám; Khám bệnh bảo hiểm y tế cho bệnh nhân vào thứ bảy và chủ nhật.

Đến năm 2025, đạt tiêu chuẩn Bệnh viện Đa khoa hạng II (quy mô 400 giường bệnh). Xây dựng và phát triển đội ngũ viên chức chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt; trình độ chuyên môn cao và chuyên sâu trong từng lĩnh vực; tạo môi trường an toàn, thân thiện cho bệnh nhân. Thực hiện danh mục kỹ thuật chuyên môn đáp ứng tiêu chuẩn đối với bệnh viện hạng II theo quy định của Bộ Y tế. Phát triển các kỹ thuật mới, kỹ thuật cao, chuyên sâu; nâng cao chất lượng chuyên môn, chất lượng chăm sóc liên tục và toàn diện; nâng cao y đức, kỹ năng giao tiếp ứng xử; tinh thần thái độ phục vụ người bệnh. Tiếp tục đổi mới cơ chế hoạt động tài chính, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giúp người dân thuận tiện và tin tưởng trong việc tiếp cận và sử dụng; nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa chăm sóc y tế trong Bệnh viện theo hướng công bằng, hiệu quả, ngày càng cải thiện tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho toàn bộ viên chức và người lao động Bệnh viện. Đảm bảo tiêu chí nguồn nhân lực cho bệnh viện hạng II, đủ năng lực tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật của tuyến trên, đồng thời hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới. Giảm tỷ lệ chuyển viện lên tuyến trên, giúp bệnh nhân được điều trị tại chỗ có chất lượng.

Năm 2025 - 2030 đầu tư nâng cấp hạ tầng, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin áp dụng triển khai hệ thống Bệnh án điện tử hướng tới bệnh viện thông minh vào năm 2030. Đẩy mạnh xã hội hoá đầu tư khu khám và điều trị theo yêu cầu tại khu đất công dành cho “Y tế” (Trường THCS An Lộc) để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân.

### **- Nhiệm vụ trọng tâm**

Phân đầu hoàn thiện Trung tâm Y tế theo chuẩn bệnh viện hạng II và đạt loại “Tốt” theo tiêu chí chất lượng bệnh viện. Nâng điểm xếp hạng bệnh viện đạt từ 70 đến 90 điểm theo tiêu chuẩn của bệnh viện hạng II, quy mô 400 giường bệnh.

Đảm bảo ít nhất có 80% các Trưởng, Phó khoa/phòng có trình độ sau đại học; 100% Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên.

Đảm bảo có từ 25% số người bệnh nội trú trở lên được chăm sóc cấp I. Liên kết với các trường Đại học, trung cấp y dược, để làm cơ sở thực hành cho đào tạo trung cấp, đại học và sau đại học.

Đầu tư phát triển nguồn nhân lực: đảm bảo đến năm 2025 đạt được tiêu chí về số lượng, chất lượng nguồn nhân lực của bệnh viện hạng II.

Tiếp tục triển khai các kỹ thuật cao phù hợp theo thời gian và điều kiện phát

triển của bệnh viện, thực hiện tốt Đề án 1816 với các bệnh viện tuyến trên. Triển khai các kỹ thuật mới các lĩnh vực, triển khai khám và điều trị dịch vụ.

Củng cố và hoàn thiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn. Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, phát triển, ứng dụng hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện thông minh, hệ thống bệnh án điện tử trong công tác quản lý, điều hành bệnh viện.

- **Về tài chính:** Theo nguồn kinh phí của thị xã; Theo nguồn kinh phí tự chủ tài chính của Trung tâm Y tế thị xã, lộ trình thực hiện: năm 2024: tự chủ 60%, năm 2025: tự chủ 70%.

- **Kinh phí thực hiện đề án:** Được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước theo phân cấp quản lý; lồng ghép các chương trình, đề án, kế hoạch có liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; nguồn kinh phí tự chủ tài chính của Trung tâm Y tế thị xã; nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, Ban đề nghị xem xét một số nội dung của Đề án như:

Trích dẫn văn bản pháp lý cần đảm bảo theo quy định.

Một số cần điều chỉnh, bổ sung nội dung như: tiêu đề cần chỉnh cho phù hợp với nội dung (*mục I, phần ba*); sắp xếp, bổ sung thời gian, lộ trình thực hiện cho khoa học, nêu đảm bảo các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể để thực hiện (*tại mục 2.2 của I, phần ba và mục II, III, phần sáu*); nghiên cứu chỉnh nội dung kinh phí thực hiện cho phù hợp (*mục 1 và 2, phần 5*); bổ sung các cơ quan, đơn vị liên quan và phân công nhiệm vụ tổ chức thực hiện phù hợp, đạt hiệu quả (*phần bảy*).

Kinh phí thực hiện Đề án lớn, nằm ngoài dự toán ngân sách năm 2024, nên chưa khả thi.

Sau khi UBND thị xã điều chỉnh, làm rõ Ban nhất trí đề nghị HĐND thị xã xem xét, thông qua.

Ban Kinh tế - Xã hội kính trình kỳ họp thứ 15, HĐND thị xã xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã;
- Ban KT-XH HĐND thị xã;
- Đại biểu HĐND thị xã;
- LĐVP, CV (HĐ);
- Lưu: VT.

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI**  
**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Huyền Linh**